



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานวิเทศสัมพันธ์ สายงานวิชาการ โสตทัศนศึกษา สายงานจัดการงานทั่วไป สายงานวิชาการเผยแพร่ และสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เห็นชอบแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ การประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย พร้อมชื่อเค้าโครงผลงาน สักส่วนของผลงานในส่วนตัวปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน รวมทั้ง ข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน มาเพื่อทราบ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงาน และข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗)

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีข้อทักท้วงให้ดำเนินการเป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง	สังกัด	ตำแหน่ง ทางการ บริหาร	รายชื่อ/สังกัดผู้ได้รับคัดเลือก				ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด
					ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	สังกัด		
๑	๖๑๙	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ ที่ ๓ จังหวัดชลบุรี สำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์	ผอ.ศูนย์	นางสาววิภารัตน์ โมริดา	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	๖๒๑	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ ๓ จังหวัดชลบุรี สำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์	<p>๑. เรื่อง โครงการสนับสนุนขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๗๐ ผู้ร่วมจัดทำผลงาน - นายสรรเสริญ พนิชการ</p> <p>๒. เรื่อง โครงการ "การพัฒนาศักยภาพสู่ความเข้มแข็งของสหกรณ์โดยระบบออนไลน์" สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ ผู้ร่วมจัดทำผลงาน - นายสรรเสริญ พนิชการ</p>	เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ ด้านสหกรณ์ในยุคดิจิทัล